

Số: 481/TB-UBND

Hà Tĩnh, ngày 07 tháng 12 năm 2022

THÔNG BÁO

Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh tại Hội nghị gặp mặt, đối thoại với doanh nghiệp, doanh nhân năm 2022

Ngày 13/10/2022, UBND tỉnh đã tổ chức Hội nghị gặp mặt, đối thoại giữa Chủ tịch UBND tỉnh với doanh nghiệp, doanh nhân năm 2022. Cùng dự, có đồng chí Bí thư Tỉnh ủy; đại diện Thường trực HĐND tỉnh; các đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện Lãnh đạo Đảng ủy khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh; đại diện Lãnh đạo Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam - chi nhánh Nghệ An; Giám đốc (Thủ trưởng) các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh; Bí thư huyện ủy, thành ủy, thị ủy; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã; đại diện Hiệp hội Doanh nghiệp Hà Tĩnh, các Hội doanh nghiệp ... cùng hơn 200 doanh nghiệp, hợp tác xã trên địa bàn tỉnh.

Trước khi Hội nghị diễn ra, đã có 75 nội dung kiến nghị, đề xuất của các doanh nghiệp, hợp tác xã liên quan đến 08 nhóm vấn đề, lĩnh vực gửi về Văn phòng UBND tỉnh. UBND tỉnh đã chỉ đạo các sở, ban, ngành, địa phương và đơn vị liên quan trả lời, làm rõ về các đề xuất, kiến nghị¹.

Tại Hội nghị, Hiệp hội Doanh nghiệp Hà Tĩnh đã nêu 08 vấn đề để thảo luận, trao đổi; đồng thời tiếp nhận thêm 05 ý kiến trực tiếp với nhiều nội dung cần giải đáp của các doanh nghiệp, hợp tác xã. Với tinh thần thẳng thắn, cởi mở, nhiều vấn đề đã được Chủ tịch UBND tỉnh, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh và Giám đốc (Thủ trưởng) các sở, ngành, địa phương, đơn vị liên quan giải đáp, trả lời trực tiếp tại Hội nghị. Ngoài ra, có 05 kiến nghị, đề xuất của 04 doanh nghiệp, hợp tác xã gửi về Văn phòng UBND tỉnh sau khi kết thúc Hội nghị.

Kết thúc Hội nghị, thay mặt Lãnh đạo tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh đã ghi nhận, đánh giá cao, nhiệt liệt biểu dương, trân trọng cảm ơn những đóng góp và kết quả đạt được của cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân trên địa bàn tỉnh trong thời gian qua đã “đồng hành” cùng chính quyền thực hiện tốt “mục tiêu kép”, vừa phòng, chống dịch bệnh, an sinh xã hội, bảo vệ sức khoẻ Nhân dân, vừa phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội. Đồng thời, cảm ơn các doanh nghiệp, hợp tác xã đã tham gia ý kiến cụ thể về những tồn tại, hạn chế, khó khăn, vướng mắc cũng như đề xuất một số giải pháp thiết thực, hiệu quả.

Thời gian tới, với việc nhiều Nhà đầu tư đang nghiên cứu, tìm hiểu các dự án lớn, trọng điểm về các lĩnh vực như: Công nghiệp, thương mại, dịch vụ, du lịch, logistics, nông nghiệp hữu cơ,... là cơ hội để cộng đồng doanh nghiệp tỉnh

¹ Văn bản số 5614/UBND-KT, ngày 05/10/2022.

nhà tìm kiếm, liên kết tham gia vào chuỗi giá trị. Đứng trước bối cảnh và cơ hội này, sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị tỉnh nhà là rất cần thiết, nhằm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, tạo mọi điều kiện thuận lợi, đúng quy định cho các doanh nghiệp trong hoạt động liên kết, tìm kiếm đầu tư, sản xuất kinh doanh.

Tại Hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh đã nhấn mạnh các vấn đề cần thống nhất, đặc biệt là các vấn đề trọng tâm cần phải triển khai thực hiện, cụ thể:

1. Các vấn đề cần thống nhất nhận thức, hành động:

- Toàn thể hệ thống chính trị, chính quyền các cấp phải thống nhất về vị trí, vai trò trọng yếu của doanh nghiệp, doanh nhân đối với sự phát triển của Hà Tĩnh; là động lực, cầu nối để Tỉnh khai thác các tiềm năng lợi thế; đẩy nhanh chuyển dịch cơ cấu kinh tế, cơ cấu lao động, giải quyết việc làm, tăng thu ngân sách, phát huy các trụ cột kinh tế, vươn lên trở thành tỉnh khá khu vực Bắc Trung Bộ.

- Tiếp tục lấy Khu kinh tế Vũng Áng là trụ cột, vùng động lực, đòn bẩy thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và mở rộng cơ hội đầu tư, kinh doanh tại Hà Tĩnh.

- Xác định quan hệ giữa chính quyền và doanh nghiệp là quan hệ đối tác, hợp tác. Vì vậy, cần tập trung xây dựng, điều chỉnh cơ chế chính sách, cải cách thủ tục hành chính, đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng các dự án để hỗ trợ Nhà đầu tư.

2. Đối với các vấn đề cấp bách:

a) Triển khai Hội nghị công bố Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 và Hội nghị Xúc tiến đầu tư vào Hà Tĩnh:

Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, đơn vị, địa phương liên quan soát xét, xây dựng kế hoạch triển khai các Hội nghị, đảm bảo hiệu quả, thiết thực, phù hợp với các quy hoạch, định hướng phát triển của tỉnh.

b) Tập trung tháo gỡ các điểm nghẽn, nút thắt về giá đất, giải phóng mặt bằng, quy hoạch kế hoạch sử dụng đất, quy hoạch xây dựng; xử lý vướng mắc quy định pháp luật về đất đai và đầu tư:

- Giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các đơn vị, địa phương liên quan:

+ Đẩy nhanh tiến độ xây dựng, phê duyệt giá đất cụ thể các công trình dự án; công khai, minh bạch thông tin về giá đất, quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; rà soát, bổ sung, cập nhật Bảng giá đất trên địa bàn tỉnh phù hợp với điều kiện kinh tế xã hội của địa phương; trong đó cần tập trung chỉ đạo rà soát, giảm giá thuê đất tại các khu, cụm công nghiệp trên cơ sở giảm khung giá thuê đất của nhà nước đối với quy hoạch đất công nghiệp để thu hút đầu tư.

+ Nghiên cứu, tham mưu UBND tỉnh tháo gỡ khó khăn trong việc áp dụng các quy định pháp luật về đất đai cho doanh nghiệp như: Sửa đổi một số điều của Quyết định 37/2020/QĐ-UBND ngày 01/12/2020 của UBND tỉnh Quy định

một số nội dung của Luật Đất đai và các văn bản hướng dẫn của UBND tỉnh để thực hiện trên địa bàn tỉnh; quy định điều kiện, tiêu chí, quy mô, tỷ lệ để tách khu đất thành dự án độc lập; giao đất, cho thuê đất đối với các thửa đất nhỏ hẹp do Nhà nước quản lý trên địa bàn tỉnh.

- Giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với các đơn vị, địa phương liên quan rà soát, nghiên cứu, tham mưu sửa đổi, bổ sung và xây dựng mới, hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật, hệ thống các quy chuẩn, tiêu chuẩn thuộc lĩnh vực xây dựng theo các quy định hiện hành; công khai các quy hoạch xây dựng có liên quan lên hệ thống thông tin điện tử của Sở; rà soát các quy hoạch đang còn chồng chéo, bất cập để xem xét, tham mưu điều chỉnh thống nhất đảm bảo đồng bộ, phát triển kinh tế xã hội.

- Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các đơn vị, địa phương liên quan rà soát, giải thích, hướng dẫn, thực hiện thống nhất quy định của pháp luật về đầu tư và các quy định liên quan nhằm tháo gỡ vướng mắc, thúc đẩy triển khai dự án đầu tư theo đúng quy định của pháp luật.

- Giao UBND các huyện, thành phố, thị xã tích cực vào cuộc cùng nhà đầu tư trong công tác thỏa thuận, bồi thường giải phóng mặt bằng, để đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án; chủ động rà soát, đề xuất bổ sung, điều chỉnh các quy hoạch kịp thời, đảm bảo sự đồng nhất giữa các quy hoạch, trình cấp có thẩm quyền thẩm định, phê duyệt.

c) Triển khai thực hiện đồng bộ các giải pháp, kịp thời khắc phục những tồn tại, hạn chế, góp phần cải thiện, nâng cao các chỉ số đo lường về môi trường đầu tư:

Các sở, ngành, địa phương tích cực đề xuất và triển khai các giải pháp để nâng cao các bộ chỉ số PCI, PAPI, SIPAS, PAR INDEX trong năm 2022 và các năm tiếp theo. Triển khai hiệu quả Bộ chỉ số DDCI năm 2022 của Tỉnh và các năm tiếp theo để đánh giá về năng lực điều hành, quản trị và hỗ trợ doanh nghiệp của các sở, ban ngành và UBND các huyện, thành phố, thị xã. Từ đó, xây dựng, củng cố và tăng cường niềm tin của doanh nghiệp đối với chính quyền tỉnh nhà.

3. Đối với các vấn đề cơ bản, xuyên suốt, liên tục:

a) Triển khai kịp thời, có hiệu quả các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp, đặc biệt là hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa:

- Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan triển khai kịp thời các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa theo Nghị định số 80/2021/NĐ-CP ngày 26/8/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, các chương trình, kế hoạch của tỉnh, gồm: Chính sách hỗ trợ về công nghệ, chuyển đổi số, doanh nghiệp tham gia cụm liên kết, chuỗi giá trị...; quan tâm áp dụng chính sách đối với các đối tượng là doanh nghiệp trẻ, doanh nghiệp khởi nghiệp, doanh nghiệp do nữ làm chủ.

- Giao Sở Công Thương chủ trì, phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, các đơn vị, địa phương liên quan đẩy mạnh thực hiện các nhiệm vụ xúc tiến thương mại sản phẩm OCOP; sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu; tăng cường hoạt động tuyên truyền, xúc tiến xuất khẩu, tăng năng lực hội nhập kinh tế quốc tế, tận dụng ưu đãi thuế quan trong khuôn khổ khối ASEAN, các Hiệp định thương mại tự do mà Việt Nam đã ký kết, Hiệp định đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương đến các doanh nghiệp.

b) Quan tâm đến hoạt động đào tạo và cung ứng nguồn nhân lực làm nền tảng cho thu hút đầu tư, phát triển bền vững:

Giao Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo, các đơn vị, địa phương liên quan tạo điều kiện thuận lợi cho người sử dụng lao động và người có nhu cầu việc làm tiếp cận giao dịch trên thị trường lao động thông qua tổ chức sàn giao dịch, giới thiệu việc làm, xây dựng hệ thống thông tin cơ sở dữ liệu về cung - cầu lao động. Đồng thời, đẩy mạnh công tác phối hợp, gắn kết giữa doanh nghiệp với các cơ sở đào tạo nghề nghiệp, trường học; nắm bắt nhu cầu sử dụng lao động của doanh nghiệp để hỗ trợ đào tạo và cung ứng nguồn lao động có chất lượng; đẩy mạnh đào tạo nguồn lao động phù hợp với tiêu chuẩn quốc tế và yêu cầu thu hút, sử dụng của các doanh nghiệp lớn trong và ngoài nước; quan tâm hiện đại hóa cơ sở vật chất trang thiết bị tại các trường, cơ sở đào tạo nghề.

c) Tăng cường chấn chỉnh công tác thanh, kiểm tra doanh nghiệp:

Giao Thanh tra tỉnh xây dựng hệ thống theo dõi việc thanh, kiểm tra của các cơ quan thanh tra chuyên ngành; không để tiếp tục xảy ra tình trạng nhiều đoàn thanh, kiểm tra đến các doanh nghiệp trong năm, trừ các trường hợp có dấu hiệu vi phạm pháp luật. Thanh tra tỉnh chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh trong việc kiểm soát nội dung này.

Trường hợp vẫn còn xảy ra tình trạng thanh, kiểm tra chồng chéo, nhiều lần, ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp, hợp tác xã, đề nghị các doanh nghiệp, hợp tác xã kiến nghị, phản ánh trực tiếp đến Chủ tịch UBND tỉnh để chỉ đạo giải quyết và xử lý theo quy định.

4. Giao Giám đốc (Thủ trưởng) các sở, ban, ngành cấp tỉnh và Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã theo chức năng, nhiệm vụ, lĩnh vực, địa bàn phụ trách nghiên cứu, trả lời, giải quyết kịp thời các kiến nghị của doanh nghiệp, hợp tác xã tại Hội nghị (*chi tiết tại phụ lục kèm theo*); tổng hợp và trả lời các nội dung kiến nghị khác gửi trực tiếp đến đơn vị sau Hội nghị; tổng hợp, gửi Văn phòng UBND tỉnh (Trung tâm Hỗ trợ Phát triển doanh nghiệp và Xúc tiến đầu tư tỉnh) để đăng tải lên diễn đàn “Doanh nghiệp hỏi - Cơ quan nhà nước trả lời” và báo cáo UBND tỉnh trước ngày 20/12/2022.

5. Văn phòng UBND tỉnh (Trung tâm Hỗ trợ Phát triển doanh nghiệp và Xúc tiến đầu tư):

- Thường xuyên theo dõi, tổng hợp các vướng mắc, kiến nghị của doanh nghiệp, hợp tác xã; đồng thời, theo dõi việc giải quyết vướng mắc, kiến nghị cho

doanh nghiệp, hợp tác xã của các sở, ban, ngành, địa phương, đơn vị; kịp thời báo cáo UBND tỉnh.

- Tổng hợp các Văn bản trả lời của các đơn vị, địa phương, gửi Văn bản trả lời các kiến nghị, đề xuất đến các doanh nghiệp, hợp tác xã; cập nhật các đề xuất, kiến nghị và nội dung trả lời của cơ quan quản lý Nhà nước trước, trong và sau Hội nghị lên Diễn đàn “Doanh nghiệp hỏi - Cơ quan nhà nước trả lời” để các doanh nghiệp có thể trực tiếp khai thác, nghiên cứu và phản hồi; hoàn thành và báo cáo UBND tỉnh trước ngày 30/12/2022.

6. Bên cạnh việc giao nhiệm vụ cho các cơ quan quản lý nhà nước, Chủ tịch UBND tỉnh cũng đã có những trao đổi thẳng thắn về tình hình, thực trạng của các doanh nghiệp; từ đó đề nghị Hiệp hội doanh nghiệp Hà Tĩnh, các Hội doanh nghiệp, cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân tỉnh nhà:

- Phải vượt lên chính mình, đổi mới tư duy sản xuất kinh doanh, thích ứng với tình hình mới, nâng cao năng lực nội tại, nắm bắt cơ hội, đổi mới công nghệ, mở rộng đầu tư và tuân thủ các quy định của pháp luật. Tăng cường năng lực kết nối giữa với các nhà đầu tư, các dự án trọng điểm trên địa bàn, đặc biệt là phát triển các lĩnh vực vệ tinh cho công nghiệp và dịch vụ hỗ trợ.

- Tiếp tục đồng hành cùng với tỉnh nhà trong việc phục hồi, phát triển kinh tế; quan tâm đến người lao động, nêu cao tinh thần, trách nhiệm an sinh xã hội, bảo vệ môi trường và xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh.

- Phát huy tốt hơn nữa vai trò của Hiệp hội Doanh nghiệp Hà Tĩnh, các Hiệp hội trong việc thúc đẩy hợp tác, bảo vệ quyền và lợi ích của cộng đồng doanh nghiệp, phản biện với chính quyền; làm tốt vai trò cầu nối, kết nối giữa doanh nghiệp với các cơ quan quản lý Nhà nước và các tổ chức chính trị - xã hội; là chỗ dựa vững chắc, tiếng nói chung của cộng đồng doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Trên đây là thông báo Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh tại Hội nghị gặp mặt, đối thoại giữa Chủ tịch UBND tỉnh với doanh nghiệp, hợp tác xã năm 2022. Yêu cầu Giám đốc (Thủ trưởng) các sở, ban, ngành cấp tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố thị xã; các cơ quan, đơn vị liên quan nghiêm túc triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Thường trực Tỉnh ủy (b/c);
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- VCCI - chi nhánh Nghệ An;
- Các sở, ban, ngành cấp tỉnh;
- Huyện ủy, Thành ủy, Thị ủy;
- UBND các huyện, thành phố, thị xã;
- Hiệp hội Doanh nghiệp Hà Tĩnh;
- CVP, các PCVP UBND tỉnh;
- Trung tâm HTPTDN và XTĐT tỉnh;
- Trung tâm CB-TH tỉnh;
- Lưu: VT, KT₂.

TL. CHỦ TỊCH
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG



Trần Nguyên Thọ

TỔNG HỢP CÁC KIẾN NGHỊ ĐỀ XUẤT CỦA DOANH NGHIỆP, HỢP TÁC XÃ

(Kèm theo Thông báo số 481 /TB-UBND ngày 7 /12/2022 của UBND tỉnh)

TT	Nội dung kiến nghị, đề xuất	Đơn vị chủ trì trả lời	Đơn vị kiến nghị, đề xuất	Người đại diện đơn vị
1	<p>Ocop Hà Tĩnh khẳng định chất lượng uy tín, niềm tin trong nhân dân ngày càng tăng. Từ năm 2019-2022 toàn tỉnh có 249 sản phẩm đến từ nhiều lĩnh vực. Đề nghị UBND tỉnh, Sở Công thương giúp đỡ xúc tiến thương mại, tạo sự lan tỏa nâng tầm sản phẩm Ocop Hà Tĩnh. Hỗ trợ các đơn vị tiếp cận các chuyên gia, nhà khoa học để hỗ trợ các HTX phân tích, phát triển các sản phẩm chất lượng hơn</p>	Sở Công Thương	HTX Mật ong Cường Nga - Hương Sơn	Nguyễn Văn Cường (0934526983)
2	<p>Dự án của Công ty đã được UBND tỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư năm 2017, sau đó thay đổi quy hoạch mặt bằng sử dụng đất tỷ lệ 1/500 nên dự án không có điểm đầu nối giao thông. Theo Sở Tài nguyên và Môi trường thì dự án phải có điểm đầu nối thì mới được cấp đất. Vì vậy, Công ty đã được UBND huyện Thạch Hà hướng dẫn đầu nối giao thông với đường ven sông và đường dân cư. Nhưng Công ty không thể đầu nối với đường ven sông vì chi phí quá lớn và không hiệu quả cho dự án, đồng thời Công ty cũng không thể đủ kinh phí để thực hiện. Để sớm đưa dự án vào xây dựng nên Công ty đồng ý lựa chọn phương án đầu nối đường dân cư. Tuy nhiên, một dự án gần 27 tỷ đồng mà đi đường dân cư thật sự không phù hợp. Công ty đề nghị UBND tỉnh, Chủ tịch Võ Trọng Hải quan tâm xem xét cho Công ty được đầu nối trực tiếp ra đường Quốc lộ 1A như mặt bằng đã được chấp thuận năm 2017 để đảm bảo dự án đi vào hoạt động đạt hiệu quả.</p>	Sở Giao thông Vận tải	Công ty TNHH TMTH và Dịch vụ Huệ Minh	Nguyễn Thị Bình Minh (0915404232)

3	<p>Xin thuê đất xây dựng trụ sở làm việc: Năm 2021 UBND xã Thiên Lộc, UBND huyện Can Lộc đã đưa vào quy hoạch 1000m² đất tại vùng Ba Trạch thôn Yên Đình – xã Thiên Lộc (thuộc đất quy hoạch Thương mại dịch vụ) để cho thuê đất bằng hình thức đấu giá QSD đất, việc lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã được UBND huyện đưa vào kế hoạch trình HĐND tỉnh phê duyệt. Đến nay Quỹ tín dụng vẫn chưa được thuê đất để xây dựng trụ sở làm việc. Kính đề nghị HĐND tỉnh, UBND tỉnh, các sở ban ngành liên quan giúp đỡ tạo điều kiện để Quỹ tín dụng sớm được thuê đất.</p>	Sở Kế hoạch và Đầu tư	Quỹ tín dụng nhân dân liên xã Thiên Vượng – xã Thiên Lộc, huyện Can Lộc	Đậu Thị Tâm (0822277787)
4	<p>Hiện nay, nạn số đề tư nhân trên toàn tỉnh quá nhiều, số đề tư nhân len lỏi đến tận từng thôn, xóm, xã, phường. Công ty Xổ số Kiến thiết đã có nhiều biện pháp ngăn chặn đối với đại lý đã ký hợp đồng với Công ty. Tuy nhiên, vì lợi nhuận nên không thể quản lý được (việc quản lý này do lực lượng Công an quản lý). Doanh thu của Công ty hiện nay mỗi ngày đạt 80 triệu đồng/ngày. Tuy nhiên mỗi vụ phá án của Công an các huyện, thị xã, thành phố ít nhất là trên 500 triệu đồng/ cá nhân. Từ đó cho thấy, số đề phát triển quá mạnh làm ảnh hưởng đến Công ty TNHH MTV Xổ số Kiến thiết Hà Tĩnh về doanh thu và số nợ Ngân sách Nhà nước. Công ty kính đề nghị UBND tỉnh có phương án chỉ đạo xóa bỏ nạn số đề tư nhân nhằm tăng thu nguồn ngân sách Nhà nước.</p>	Công an tỉnh	Công ty TNHH MTV Xổ số Kiến thiết Hà Tĩnh	Tống Tuấn Long (0913294247)
5	<p>Kính đề nghị UBND tỉnh cấp kinh phí cho Công ty xây dựng lại trụ sở Công ty vì trụ sở Công ty được xây dựng từ năm 1993 đến nay (đã được thẩm định của Công ty thẩm định và Sở Xây dựng). Hiện nay, trụ sở không an toàn cho người lao động và khách hàng đến giao dịch</p>	Sở Tài chính		